

เคทีซีร่วมกับวีซ่าอินเทอร์เน็ตฯ ฉลองความสำเร็จทีมเคทีซีคว้ารางวัลที่ 6 จาก 144 ทีม 44 ประเทศทั่วโลกในการแข่งขันเกมธุรกิจระดับโลก “VISA Global Challenge”

นายระเทียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายสมบูรณ์ ครบธีรนนท์ ผู้จัดการวีซ่า อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ประจำปีประเทศพม่าและไทย เลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับทีมงานจากเคทีซีที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลที่ 6 ของโลกและเป็นทีมที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดของประเทศไทย จากการเข้าร่วมการแข่งขันเกมธุรกิจระดับโลกจัดขึ้นโดยวีซ่า อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ภายใต้ชื่อโครงการ “VISA Global Challenge” ประจำปี 2556 ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2556 โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันเกมธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ในหมวดธุรกิจบัตรเครดิตและบัตรเดบิต โดยมีองค์กรระดับโลกส่งทีมการตลาดเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 144 ทีม จาก 44 ประเทศทั่วโลก

งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จจัดขึ้นที่ร้านพาทีโอ แอท ทเวนตี้ ซิกซ์ ซอยสุขุมวิท 26 เมื่อเร็ว ๆ นี้

เกมธุรกิจ “VISA Global Challenge” เป็นการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีตัวแทนองค์กรระดับโลกเข้าร่วมแข่งขันรวม 44 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ บราซิล รัสเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น และจีน รวมจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 144 ทีม ผู้จัดได้แบ่งทีมทั้งหมดเป็นลีก (League) ลีกละ 12 ทีม การแข่งขันจะจำลองสถานการณ์ของตลาดบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของประเทศสมมุติ โดยแต่ละทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องทำการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ประเมินคู่แข่ง และทำการตัดสินใจโดยคำนึงถึงมุมมองด้านการตลาด (Marketing) มุมมองด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk) และมุมมองด้านการจัดการโดยรวม (Operations) ให้มีความสอดคล้องและสร้างผลกำไรสูงสุด โดยแต่ละทีมจะต้องทำการตัดสินใจ 5 ครั้ง บนสถานการณ์จำลอง 5 ปี โดยทีมที่ชนะจะต้องสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับบริษัทตลอด 5 ปีจากผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและบัตรเดบิตตามที่ได้รับโจทย์มา ทั้งนี้ เคทีซีได้ส่งทีมงานเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย นายทนิษฐ์ อิศรินทร์ นายชัยพล

กฤตยาภาวณิชย์ นางสาวอภิวันท์ บากบั่น และนายสุวัฒน์ เทพปรีชาสกุล ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เคทีซีส่งทีมเข้าร่วม
แข่งขัน และประสบความสำเร็จได้รับรางวัลที่ 6 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทยจากการแข่งขันดังกล่าว